
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ความรุนแรงใน รพ. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท 
    -เสนอข่าว สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาก ากับ ดูแล ป้องกันชีวิต
ของบุคลากรสาธารณสุขทุกคนอย่างเร่งด่วน ขอให้รัฐบาลเร่งออกกฎหมายบังคับใช้เพิ่มเติมส าหรับเหตุรุนแรงต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยเพิ่มโทษปรับและเพิ่มโทษจ าคุก ก าหนดให้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ PPTV 
    -เสนอบทวิเคราะห์ ว่า ตั้งแต่ 2555-2562 มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในรพ.ทั้งสิ้น 64 เหตุการณ์ แบ่งเป็น 1.ทะเลาะวิวาท  
29 เหตุการณ์ 2.ท าร้ายเจ้าหน้าที่ 21 เหตุการณ์ 3.ท าลายทรัพย์สิน 1 เหตุการณ์ 4.ก่อความไม่สงบ 1 เหตุการณ์ 5.กระโดดตึก  
6 เหตุการณ์ 6.อื่นๆ 6 เหตุการณ์ ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 15 ราย ประชาชนเสียชีวิต 9 ราย และ
บาดเจ็บ 58 ราย ควานรุนแรงในรพ.มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2562 สูงถึง 26 ครั้ง ผู้บริหาร สธ. ได้สั่งการให้ด าเนินคดีกับ 
ผู้ก่อเหตุโดยไม่มีการยกเว้น ขณะเดียวกัน ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด 
ยกตัวอย่าง รพ.พหลพยหยุหเสนา มีระบบเช่ือมโยงสัญญาณถึงสถานีต ารวจ มีทางออกฉุกเฉินหลายช่องทาง เป็นต้น ด้าน 
ผู้ปฏิบัติการในห้องฉุกเฉินอยากให้มีต ารวจเพิ่มโดยเฉพาะช่วงเทศกาล และควรเพิ่มโทษกับผู้ก่อความรุนแรงในรพ.เป็น 2 เท่า  
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์เส้นใต้บรรทัด 
   -กล่าวถึงกรณี รมว.สธ.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คต าหนิผู้ที่ชอบยกพวกมาก่อเหตุท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาทใน รพ. 
เป็นอันธพาลกระจอก โดยเทียบเคียงกับกรณีที่อดีตนายกฯ คนหนึ่งช้ค าว่าโจรกระจอก ท าให้เกิดเหตุความรุนแรงให้ภาคใต้  
จึงอยากให้รมว.สธ.ท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สุขุมรอบคอบกว่านี้ และอยากให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตวิเคราะห์ว่าควรจะใช้สื่อสาร
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ ส่วนสิ่งท่ีรมช.สธ.สื่อสาร เช่น ก าชับผอ.รพ.ให้แจ้งความด าเนินคดี ประสานระดับนโยบาย
กับกระบวนการยุติธรรม หรือมาตรการความปลอดภัยในห้องฉุกเฉินรพ. ฯลฯ เป็นสิ่งที่อยากได้ยินจากผู้บริหาร 
สื่อทีน่ าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ส านักข่าวหัวเขียว  
   -เสนอว่า เห็นด้วยและสนับสนุนรมว.สธ.ที่เรียกร้องรัฐบาลให้เพิ่มงบอีก 150 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐ  
21 แห่ง เพราะเป็นด่านแรกที่ต้องรับผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะที่รพ.บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี แต่พื้นที่ห้องฉุกเฉินเท่าเดิม 
และจ านวนผู้ป่วยห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรไม่เพิ่ม ท าให้ผู้ป่วยหนักบางรายต้องเสียชีวิต  

- 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์เวทีพิจารณ์นโยบายสาธารณะ 
    -เสนอบทความโดย ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการเมือง 
วุฒิสภา กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล กล่าวว่า ความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายสอดคล้องกัน คือ
สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่การเปิดเสรีมากกว่านั้นยังมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน 
โดยประเด็นที่ถกเถียงกันคือ ความพร้อมในการควบคุม ก ากับดูแลการใช้กัญชา โดยเฉพาะสธ., กฎหมายที่มีอยู่เอื้อหรือขัดขวาง
การวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพียงใด, การหารูปแบบการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อที่จะแก้กฎหมาย, การท าให้ผู้ป่วยได้
เข้าถึงยาอย่างปลอดภัย เท่าเทียม และไม่ก่อภาระคา่ใช้จ่ายมากเกินไป ซึ่งหากประเทศไทยจะด าเนินนโยบายที่เกี่ยวกับกัญชาใน
ทิศทางดังกล่าว การแยกประเด็นอภิปรายเรื่องการเปิดเสรีกัญชาออกจากการใช้กัญชาทางการแพทย์จึงมีความส าคัญเพื่อ
ป้องกันความสับสนของสังคม รวมถึงรัฐต้องประเมินตนเองว่ามีขีดความสามารถในการก ากับดูแลการใช้กัญชาได้มากน้อย
เพียงใด เพื่อให้การด าเนินนโยบายเกี่ยวกับกัญชาเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความเสี่ยงน้อยท่ีสุด 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์ 
  -เสนอบทความ โดย รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ส านักข่าวอิศรา ว่า ข้อสรุปทางการแพทย์จากประเทศต่ างๆ สอดคล้องกันว่า 
กัญชามีที่ใช้ค่อนข้างจ ากัดและผลข้างเคียงสูง การผลักดันให้น าใช้ในกระบวนการดูแลรักษาแผนปัจจุบันไม่สามารถท าได้  
เพราะต้องการข้อมูลที่ผ่านการพิสูจน์ทั้งเรื่องความปลอดภัยและสรรพคุณอย่างชัดเจนก่อน แต่การใช้เป็นการแพทย์ทางเลือก  
ไม่สามารถปิดกั้นได้ คลินิกกัญชาที่จะเปิดจึงควรรับรู้ว่าแผนปัจจุบันมีการใช้ได้จ ากัด และแยกว่าจะเป็นแผนปัจจุบัน  
หรือทางเลือก 
 สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา 
   -เสนอจดหมายจากผู้ใช้นามว่า ชัยยะ  เมืองหลวง กล่าวถึงการปลูกกัญชาครอบครัวละ 6 ต้น คงไม่มีใครอยากปลูก เพราะไม่
ชัดเจน ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ขอให้ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าแบบกรมป่าไม้และกรมสรรพสามิต ถ้าผิดระเบียบก็จับ
ปรับเอาเงินเข้าหลวง  

- 

ประจ าวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2562 
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  ด้านเจ้าของคอลัมน์ตอบว่า การปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น พรรคภูมิใจไทยเพิ่งผลักดันเข้าสภาเมื่อ 2 เดือนก่อน ยังมีประบวน
การขัน้ตอนการพิจารณากว่าจะประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ และยังผิดกฎหมาย 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
  -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสืบสวนกองบังคับต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จับกุม นายอัครพน อมรโมฬี อายุ 61 ปี 
ครอบครองต้นกัญชา 8 ต้น ระบุว่า ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบซี ต้องใช้ใบกัญชาต้มน้ าดื่มและสกัดเป็นน้ ามัน
กัญชา และแสดงเอกสารใบขออนุญาตครอบครองกัญชาของสสจ.นครราชสีมา ลงวันท่ี 21 พ.ค. 2562 ซึ่งสิ้นสุดการครอบครอง
ไปแล้ว และมีการปลูกเกินกว่าท่ีขออนุญาต 2 ต้น  
สื่อที่น าเสนอ : BBC 
  -เสนอข่าว ส านักงานบริการสุขภาพแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ อนุมัติให้ใช้ยาจากกัญชา 2 ชนิดในการรักษาโรคลมชักและ  
โรคปลอกประสาทเสื่อม ซึ่งการกินยาซึ่งมีสาร CBD ช่วยลดการชักลงได้สูงสุดถึง 40% 
คลินิกการพยาบาลในระบบบัตรทอง - 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาไท, ส านักข่าวอิศรา 
   -เสนอข่าว รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และบอร์ด สปสช. กล่าวถึงนโยบายให้คลินิกการพยาบาลและ  
การผดุงครรภ์ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ลดความแออัดในรพ. โดยคลินิกการพยาบาลฯ จะเน้นให้บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค รักษาพยาบาล เยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปีนี้น าร่องเฉพาะพื้นที่ กทม. 38 แห่ง  
หลังด าเนินการ 1 ปี จะมีการประเมินผลและขยายไปคลินิกการพยาบาลฯ ในต่างจังหวัดต่อไป 

 

วันเบาหวานโลก  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องไขโรคสุขภาพ  
   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้   
สธ. และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ก าหนดประเด็นรณรงค์ คือ “คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้”  
โดยสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน ส าหรับการป้องกัน
โรคเบาหวานท าได้โดย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก -ผลไม้ที่ไม่มีน้ าตาลสูง เลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด  
ไม่สูบบุหรี่-ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ าหนักตัวให้เหมาะสม ออกก าลังกายสม่ าเสมอ หากสมาชิกในครอบครัวที่เป็น
โรคเบาหวานมีอาการผิดปกติ ควรพาไปพบแพทย์ ผู้อายุ 35 ปีข้ึนไป ควรตรวจระดับน้ าตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยโพสต์  
   -เสนอข่าว สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพประกอบด้วย  Fight Diabetes 
Run วิ่งสู้เบาหวาน กิจกรรมเดินสะสมระยะ วิ่งส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยสมัครฟรีที่ Line @FightDiabetesRun หรือ 
ซื้อเสื้อและเหรียญที่ระลึกราคา 450 บาท เริ่มส่งผลเดินวิ่งได้ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2562-15 ม.ค. 2563 ทีมที่สะสมระยะทางได้มาก
สุดจะได้รับโล่องค์กรหรือครอบครัวตัวอย่างห่างไกลเบาหวาน ระยะทางรวมที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเดิน -วิ่งได้ จะแปลงเป็น 
เงินบริจาคช่วยผู้ป่วยเด็กเบาหวาน โดย 1 กม.เท่ากับ 1 บาท ซึ่งเงิน 13,000 บาท สามารถช่วยเด็กเบาหวาน 1 คนได้ 1 ปี 

- 

คู่มือพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ  
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน 
    -เสนอข่าว กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือ
ทางอากาศ เพื่อให้รพ.ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาห้องแยกโรคตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่ใช้งาน หรือตาม
งบประมาณ สามารถประยุกต์ใช้กับรพช.ซึ่งมีการใช้งานห้องแยกโรคที่พัฒนามาจากห้องพิเศษ โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น มาตรฐาน
ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ การบ ารุงรักษาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ การป้องกันและลดปริมาณความ
ร้อน ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลถ่ายเท ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ และ 
การเพิ่มระบบปรับอากาศห้อง Isolate ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 

- 

กม.อายุยากระทบตลาดส่งออกยาดม 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
    -เสนอข่าว นางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เบอร์แทรม (1958) จ ากัด เปิดเผยว่า ตลาดส่งออกยาดม 
ขณะนี้พบปัญหาเรื่องกฎหมายอายุยาของ อย. ท่ีปรับลดจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี ท าให้กว่าจะส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้สินค้า
หมดอายุแล้ว จึงอยากให้ อย.พิจารณาเพิ่มระยะเวลาอายุยาเป็น 5 ปี ตามอายุงานจริงของสินค้า  

- 

ฝุ่น PM 2.5 
สื่อที่น าเสนอ : แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ 
    -เสนอข่าว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม. เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง 39-65 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 16 เขต จาก 50 เขต ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมี

- 
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ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการไอ 
หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาท ากิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกิน
มาตรฐาน ขอให้เฝ้าระวังสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจ าเป็น 
แคมเปญเรียกร้องสิทธิผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
สื่อที่น าเสนอ : เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน 
   -โพสต์ข้อความ ระบุว่า เคยท าโพลพบว่าคนไทยกว่า 77% หากป่วยหนักหมดทางรักษา จะเลือกกลับบ้านและรับการดูแล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) แต่ชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรบัผู้ป่วยระยะสดุท้ายของสปสช.ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยท่ัว
ประเทศ จึงขอให้ลูกเพจไปร่วมกันลงช่ือในเว็บไซต์ change.org ซึ่งมูลนิธิกัลยาณการุณย์ Palliative Care Thailand 
Foundation ได้สร้างแคมเปญเรียกร้องถึง ก.สาธารณสุข ให้ 1) เพิ่มโควตาชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
เช่น ยามอร์ฟีน ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 2) เพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาแพงให้ยืมกลับไปใช้ที่บ้าน เช่น เครื่องผลิต
ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และเตียงผู้ป่วย 3) เพิ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลผู้ป่วย 

- 

 

ข่าวผลกระทบ/ร้องเรียน หมายเหตุ 

สบช.ใช้งบอุดหนุนดูงานต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน 
   -โพสต์ภาพและข้อความว่า สถาบันพระบรมชนกใช้งบอุดหนุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นต่าง อ้างว่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 2 รุ่น และน าผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการไปด้วย 2 คน โดยมีเครือข่ายที่เข้ าร่วม  
ได้แก่ สถาบันบรมราชชนก วสส.กรุงเทพ-พิษณุโลก-สุพรรณบุรี-ขอนแก่น ส านักงานวิชาการสาธารณสุข วพบ.นครล าปาง -
อุตรดิตถ์ -เชียงใหม่-แพร่-ชัยนาท-สุรินทร์-อุดรธานี-ยะลา-กรุงเทพ และศรีมหาสารคาม 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์ 
   -เสนอข่าว นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รก.อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ช้ีแจงกรณีเครือข่าย วพบ. และ วสส. 5 แห่ง 
ในภาคใต้ เดินทางไปอบรมพัฒนาภาวะผู้น าที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่า  วิทยาลัยที่เดินทาง 5 แห่ง รวม 41 คน
ประกอบด้วย วพบ.สุราษฎร์ธานี 15 คน วพบ.นครศรีธรรมราช 19 คน วพบ.ตรัง 2 คน วสส.ตรัง 2 คน และวสส.ยะลา 2 คน 
เป็นระดับผอ. 3 คน คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา ที่เหลือเป็นระดับปฏิบัติการ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง และให้ผอ.ทั้ง 3 คนไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางแล้ว ส่วน จ.ตรัง ผอ.ทั้ง 2 วิทยาลัยไม่ได้เดินทางไปด้วยจึงให้ร่วม
เป็นทีมตรวจสอบ หากพบว่าใช้งบไม่ถูกต้องจะเรียกเงินคืน และหากท าผิดวินัยข้าราชการจะด าเนินการอย่างเด็ดขาด 
 
 

- 

 


